



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. ด้านการศึกษา
๒. ด้านสาธารณสุข
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ
๙. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
๑๐. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๑. ด้านส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกจำนวน ๓๙๗ แห่ง จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

๑. ด้านการศึกษา

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง	การส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
๒	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลรางหวาย	โครงการเปิดห้องเรียนรู้ ... สูโลกกว้าง...
๓	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	เทศบาลเมืองปางมะค่า	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
๔	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒
๕	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็ดใต้	โครงการพัฒนาต้นกล้า สู่พลเมือง สังคม อย่างยั่งยืน
๖	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี	ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๗	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
๘	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลตำบลวังไผ่	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่
๙	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Development : SBMLD)
๑๐	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	เทศบาลนครเชียงใหม่	โครงการมาร์ชซึ่งความดี Goodness Marching Contest (GMC)
๑๑	ตราด	บ่อไร่	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านชุมพล	โครงการส่งเสริมอนามัยสุขภาพช่องปาก เด็กปฐมวัย ด้านการแปรงฟันแท้

## ๙. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อบท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	ปลายพระยา	เทศบาลตำบลปลายพระยา	การบริหารจัดการ ๓๖๐ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว	โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
๓	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลภูโป	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
๔	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินโมเดล ต่อยอดความรู้พื้นที่ท้องถิ่นไทย
๕	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เทศบาลเมืองบ้านสวน	การให้บริการคนพิการด้วยการใช้ "มิตรภาพบำบัด"
๖	ชัยนาท	หนองมะโมง	เทศบาลตำบลหนองมะโมง	โครงการ อบท. ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง เทศบาลตำบลหนองมะโมง
๗	เชียงราย	แม่สรวย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทุกระดับของมหิงอุบลรัตน์ราชภัฏญาลิวิวัฒนาพรรณวดี
๘	เชียงใหม่	จอมทอง	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเกรด A+
๙	ตรัง	กันตัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๑๐	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์	โครงการสานต่อที่พ่อทำ นำร่องท้องถิ่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๑	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)
๑๒	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์	โครงการสวนสุขภาพบ้านไม้เสียบ
๑๓	นครสวรรค์	ท่าตะโก	เทศบาลตำบลท่าตะโก	โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทและโครงการบ้านมั่นคง

## ๙. ด้านนวัตกรรมกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อบท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๔	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	การให้บริการจอบควและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือ FACEBOOK และเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด
๑๕	ปทุมธานี	ธัญบุรี	เทศบาลนครรังสิต	ศูนย์รับ-ส่งผู้เจ็บป่วย เทศบาลนครรังสิต
๑๖	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม	โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง
๑๗	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	โครงการนวัตกรรมและการให้บริการ
๑๘	พะเยา	แม่ใจ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก	โครงการการใช้เทคโนโลยีและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสินค้า
๑๙	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลควนขนุน	โครงการเทศบาลฟรีแลนซ์
๒๐	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	เทศบาลตำบลชัยสมอทอด	โครงการนวัตกรรมองค์กรแห่งการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย
๒๑	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน	การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
๒๒	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	โครงการ SCT (Service To Care)
๒๓	ยโสธร	เลิงนกทา	เทศบาลตำบลกุดแห่	โครงการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่
๒๔	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลบ้านไร่	การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและระบบประปา
๒๕	ลพบุรี	ท่าวัง	เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	โครงการวัด บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์ ปี ๒๕๖๑
๒๖	ลำปาง	เสริมงาม	เทศบาลตำบลเสริมงาม	โครงการนวัตกรรมบริการประชาชน โดยการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยชุมชน และท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสริมงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง (นวัตกรรมเสริมเขียน - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสร้างบ้านท้องถิ่นสร้างเมือง)

## ๙. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๒๗	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลป่าไผ่	โครงการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Smart ๒ (GIS ALL LIFE ระบบนำทางสู่เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
๒๘	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาอ้อ	โครงการชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นยั่งยืน
๒๙	ศรีสะเกษ	วังหิน	เทศบาลตำบลบุสูง	โครงการต้นแบบบ่อน้ำบาดาลสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง
๓๐	สงขลา	เมืองสงขลา	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	สายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง
๓๑	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการท่างาม ๕ ดี
๓๒	สุรินทร์	ปราสาท	องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ	กิจกรรมการเจรจาวิถีธรรมประทับุ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
๓๓	อ่างทอง	โพธิ์ทอง	เทศบาลตำบลทางพระ	โครงการประปาทันใจ มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน
๓๔	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	เทศบาลนครอุดรธานี	โครงการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี